



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สวท. ทีวีช่อง NBT</p>	<p>สธ.-ม.มหิตล ให้งทุนบุคลากรเรียน ป.โท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และ รศ.ดร. ชะนวน ทองธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิตล ลงนามความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขเข้าศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัว ระหว่าง สป.สธ.กับมหาวิทยาลัยมหิตล โดยสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขทั้งกลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์, พยาบาลสาธารณสุข, จิตวิทยา) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิตลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ ม.มหิตลจะเป็นผู้สนับสนุนทุนเรียนฟรีระยะเวลา 4 ปี ปีละ 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด แต่มีเงื่อนไขต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิตล</p> <p>พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งผลถึงคุณภาพบริการที่ประชาชนจะได้รับต่อไปในอนาคตด้วย</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>มาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยของรพ.สต. ว่า หลังสธ.ออก 7 มาตรการป้องกันความรุนแรงในรพ.ไปแล้ว ล่าสุดในการประชุมผู้บริหารกระทรวง ได้สั่งการให้ดำเนินการทันที คือ 1.ติดตั้งกริ่ง สัญญาณเตือนภัยในรพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ และป้อมยามที่อยู่ใกล้ 2.ขอความร่วมมืออสม. แกนนำหมู่บ้าน จิตอาสา ให้งร่วมเป็นหูเป็นตา โดยมีผอ.รพ.สต. เป็นแกนในการประสานงาน และ 3.งบประมาณดำเนินการ หากในพื้นที่งบฯ ไม่พอ ให้ทำเรื่องส่งมายังส่วนกลางเพื่อพิจารณาความจำเป็นต่อไป คาดว่าทั้ง 3 มาตรการภายใน 1 เดือนจะทราบผลการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขออัยว่าทุกอย่างต้องยึดบริบทของความเป็นจริงในพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันไป</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง 7 ,ThaiPBS</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรวุฒิ อิมสาราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องสารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็ง ในต่างประเทศยังอยู่ในขั้นทดลองในสัตว์ทดลอง หลังจากนั้นต้องมีการทดลองในมนุษย์ทดลองกับผู้ป่วยเพื่อให้ทราบความเหมาะสมในการใช้ ส่วนในประเทศไทย ควรมองกฎหมายที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยอย่างรัดกุม กัญชาถือเป็นยาเสพติดที่กระทบต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ที่ยังอยู่ในขั้นของการทดลอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขาคิการ อย. เปิดเผยว่า กฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 2 ฉบับ คือ 1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ม.ค. 2561 เป็นเรื่องการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่น กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น โดยปัจจุบันคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษได้อนุญาตให้มีการครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยไปใช้ในการแพทย์แล้ว แต่ยังไม่เคยอนุญาตให้มีการปลูกกัญชา 2.กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ม.ค. 2561 รองรับการผลิตปลูกเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม โดยในระยะ 3 ปีแรก อนุญาตเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาอนุญาตตามกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านความเห็นชอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ การที่นายประพัฒน์ ปัญญา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ชกหลังข่าว</p>	<p>ชาตริรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเลือกพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ใน จ.สกลนคร เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชกัญชา จะต้องขออนุญาตตามกฎหมายกระทรวงข้างต้น โดยผ่านคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษซึ่งมีหลายภาคส่วน ต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ ความเหมาะสม รวมถึงมาตรการในการควบคุมมิให้นำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เตรียมทำหนังสือขอเข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงถึงการศึกษาวิจัยนำสารสกัดTHC จากกัญชาไปใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งจำเป็นต้องปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ซึ่งหลังจากนายกรัฐมนตรีออกมากฎีเสเรื่องนี้ ทำให้การจัดสัมมนาเรื่อง “กัญชาเป็นยารักษาโรค” ในวันที่ 8-9 ก.พ. ต้องยกเลิกไปก่อน ทั้งนี้ หลังชี้แจงกับนายกฯ จะกำหนดทิศทางกันอีกครั้ง</p> <p>-เสนอว่า ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับสั่งการหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องยาเสพติดให้โทษของอย. ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบว่า พืชที่อนุญาตให้นำร่องปลูกคือกัญชง ซึ่งมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กัญชามีปริมาณสูงกว่า 3 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐกรุงเทพ</p> <p>ธุรกิจผจก.ออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย ทิวช่อง 7</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>จับแหล่งผลิตยาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย ตำรวจกองบังคับการปราบปราม นำกำลังเข้าตรวจสอบ บ. เบสซีแอรอน จก. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบกำลังผลิตยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง บรรจุในถุงพลาสติก ถุงละ 1,000 แคปซูล และตรวจพบฉลากเปล่าระบุชื่อยา “PACMADOL” จำนวนมาก จึงยึดยาไม่มีเลขทะเบียนจำนวนกว่า 3 แสนเม็ด พร้อมอุปกรณ์การผลิต และอายัดเครื่องจักรไว้ รวมมูลค่าของกลางกว่า 5 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากระทำการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ใน 3 ข้อหา ได้แก่ 1.ผลิตยาปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท 2.ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3.ผลิตยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต โทษปรับ 2,000-5,000 บาท ซึ่งบริษัทที่เข้าตรวจสอบมีการขึ้นทะเบียนกับอย.ถูกต้อง แต่ลักลอบผลิตยาที่ไม่ได้รับอนุญาต ขอเตือนโรงงานผลิตยาและร้านขายยาทุกแห่ง อย่าผลิตหรือจำหน่ายยาให้แก่เยาวชนที่คาดว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะยา ترامาดอล ให้จำหน่ายเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในจำนวนไม่เกิน 20 เม็ด/แคปซูลต่อรายต่อครั้ง และให้เภสัชกรประจำร้านเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการเท่านั้น ที่สำคัญห้ามจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ในทุกกรณี หากร้านใดไม่ปฏิบัติตาม อย.จะเข้าตรวจสอบและอายัดทันที หากผู้บริโภคพบร้านขายยาที่ทำผิด แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1556</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ทิวช่อง TNN24</p> <p>มติชน</p>	<p>การลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ โดยบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค บริษัทห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของการบริจาค รวมถึงให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคด้วย ทั้งนี้ สอดคล้องกับข้อเสนอของสธ. เมื่อกลางปี 2560 ที่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้หารือร่วมกับ ก.การคลังและกรมสรรพากร นำไปสู่การทำหนังสือจากสธ.ถึง ก.คลังเพื่อพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว และครม.ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมาตรการนี้จะเป็แรงจูงใจให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล โดยมีผลสำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งสธ. ร่วมกับกรมสรรพากร ออกแบบระบบ e-Donation รองรับให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะบริจาค</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการ ก.การคลัง ในฐานะโฆษก ก.การคลัง เปิดเผยว่า เงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวฯ ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า เนื่องจากเป็นการบริจาคผ่านมูลนิธิที่ได้ลดหย่อน 1 เท่า การบริจาคที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ต้องเป็นการบริจาคโดยตรงที่รพ.</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2561 ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา สาระของกฎหมายได้กำหนดกรอบเวลาการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่จำเป็นตามพ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันบังคับใช้ กรมอนามัยจึงได้จัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อชี้แจงเนื้อหาสาระ ที่มาของร่างประกาศ และรับฟังความคิดเห็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยรัฐ	<p>เตือน 2 โรคฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคที่ควรระมัดระวังในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่และอุจจาระร่วง ในการเดินทางท่องเที่ยวประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง ได้แก่ 1.เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันลมหนาวได้ 2.เช็คสภาพรถที่ใช้เดินทาง 3.เตรียมยารักษาโรคประจำตัวและยาที่จำเป็น และรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลตามมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเส้นเลือดขาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลอดเลือดดำขาดที่ขา เกิดจากภาวะลิ่มของ หลอดเลือดทำงานผิดปกติจากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดผิดปกติ เพิ่มความดันในหลอดเลือดดำจนขยายตัวมากขึ้น ลักษณะเป็นเส้นเลือดฝอยแดง ขอด ชาบวม สีคล้ำขึ้น ผื่นผิวหนังอักเสบ หนังแข็งจนเป็นแผล จะปวดเมื่อย แสบร้อน มีตะคริวร่วมด้วย การรักษาหลายวิธีเช่น ผ่าตัด, ใช้สายสวนหลอดเลือดร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุหรือเลเซอร์, ฉีดสารทำลายหลอดเลือดในรูปแบบโฟมภายใต้การอัลตราซาวด์, รักษาด้วยเลเซอร์และสารทำลายหลอดเลือด</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผู้ป่วยไม่ควรยืน-นั่งนาน ๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ หรือ ขยับข้อเท้า ยกขาสูงกว่าระดับหัวใจในเวลาพัก ออกกำลังกายตามสภาพอายุ คำนวณน้ำหนักให้เหมาะสม งดสวมรองเท้า ส้นสูง ควรใส่ถุงน่องที่มีความดันที่ปลายเท้า 20-40 มิลลิเมตรปรอท จะทำให้หลอดเลือดดำไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดี</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ ราชอาณาจักร	<p>ศูนย์โรคหัวใจ ภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทรตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ รพ.ธนบุรี กรุงเทพฯ จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ และแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยใช้ตึกอุบัติเหตุหลังเก่าของ รพ.พัทลุงในการตรวจรักษา ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด มีแพทย์พยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชม. และมีเตียงผู้ป่วย 19 เตียง เริ่มเปิดให้บริการ 17 เม.ย. นี้</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>มอโล่ผู้สูงอายุ 132 ปี</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบประกาศเกียรติคุณและชุดของขวัญผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมโล่ให้กับครอบครัวนางแวบิเดาะ อาเยะหะยี อายุ 132 ปี อยู่ในพื้นที่ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย และที่ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย ที่มีอายุ 149 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ ก.พัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ศัลยกรรมเสริมความงามผิดพลาด</p> <p>-เสนอข่าว พนักงานขายรถสาวรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าไปทำศัลยกรรมจมูกกับคลินิกชื่อดังย่าน ถ.ลาดพร้าว โดยสังเกตจากการรีวิวโดยเซเลบ เน็ตไอดอล เสียเงิน 4 หมื่นกว่าบาท แต่กลับจมูกเน่าบวม เบี้ยวผิดรูป เมื่อตรวจสอบข้อมูลแพทย์ที่ทราบว่าไม่ใช่แพทย์ด้านศัลยกรรมโดยตรง จึงเจรจาขอเงินคืน และออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์</p>
สยามรัฐ	<p>โรคแอลเอสดี</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พญ.ทิพย์วิมล ทิมอรุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เผย โรคแอลเอสดี เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากขาดเอนไซม์ที่ใช้ในการสลายโมเลกุลใหญ่ในเซลล์ ทำให้สารเหล่านั้นสะสมอยู่ในเซลล์ตามอวัยวะต่าง ๆ หากสะสมในม้าม จะทำให้ม้ามโต สะสมในกระดูก กระดูกจะผิดรูป รวมถึงซีสต์ เลือดออกง่าย ที่พบบ่อยในไทยมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคเอ็มพีเอส มีอาการที่ข้อและกระดูก, โรคโกเชอร์ ตับม้ามโตมาก ซีสต์ ติดเชื้อ-เลือดออกง่าย และโรคพอมเพย์ รายที่อาการรุนแรงจะเริ่มหัวใจโต นำไปสู่ภาวะหัวใจวายตั้งแต่ 3 เดือนแรก แม้ปัจจุบัน สธ.และสพช. ได้นำเอนไซม์ทดแทนสำหรับโรคโกเชอร์ชนิดที่ 1 บรรจุในบัญชียาหลักฯ แล้ว แต่หวังว่าเอนไซม์ที่รักษาโรคแอลเอสดีกลุ่มอื่น ๆ จะได้เข้าบัญชียาหลักฯ ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงมีการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่สามารถป้องกันผลกระทบต่อระบบประสาทสมองได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ผู้ประกอบการอาหารต้นแบบ</p> <p>-เสนอข่าว นางสุวิภา วรรณสาธ ผู้ช่วยผอ.สวทช. กล่าวว่า โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารที่เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ	ต้นแบบสถานประกอบการ แม่ข่ายของ อย. เป็นการทำงานร่วมกันของโปรแกรม ITAP สวทช. และ อย. ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับชุมชน ผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. 54 รายจาก 50 จังหวัดทั่วประเทศ และจะพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 20 รายในพื้นที่
มติชน เดลินิวส์	<p>เคล็ดลับอายุยืน</p> <p>-เสนอบทความ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนของประเทศ และศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป พบหลัก 10 อ. ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1.อาหาร ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ 2.ออกกำลังกายเป็นประจำและขยับร่างกายให้ได้ทุกสัดส่วน 3.อารมณ์ รื่นเริงยินดี จิตแจ่มใส มองโลกในแง่บวก 4.อากาศ ควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีมลพิษ 5.อุจจาระ ขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ 6.อดิเรก หางานอดิเรก กิจกรรมที่เพิ่มพูนคุณค่า เป็นผลดีกับสุขภาพกายและจิตใจ 7.เอนหลัง พักผ่อนในช่วงบ่ายในพื้นที่นั่งเล่น 8.อุบัติเหตุ ควรระมัดระวัง 9.อบอุ่น มีลูกหลานมาเยี่ยม และ 10.อยู่อย่างมีความหวัง มีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>ญี่ปุ่นห้ามกินปลาปักเป้า</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเมืองงามะโจริ ตอนกลางของญี่ปุ่น ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังและหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาปักเป้า หลังพบซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งของเมืองวางขายปลาปักเป้าที่ยังไม่ได้นำเอาตับซึ่งเป็นส่วนที่เก็บสารพิษอันตรายออก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch